



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๖/๒๖๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามสะแกแสง

เรื่องเดิม ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลขามสะแกแสง มีภารกิจในการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุขภาพและผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานและมาตรการ
ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เป็นต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) นั้น

ข้อพิจารณา กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลขามสะแกแสง ขอรายงานผลการดำเนินงาน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) ว่ามีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบ
ข้อความ บทความ ภาพกราฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์ ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆแก่ประชาชน
พร้อมอธิบายขั้นตอนการบริการอย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

สรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดังนี้

๑. ระบบงานให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
ตอบสนองตามภารกิจหน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้า
เว็บไซต์ในลักษณะสื่อสารสองทาง
๒. ยังขาดการประเมินผลที่แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓. หน่วยงานยังไม่มีกระบวนการส่งเสริม การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหาร
จัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมา/...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ หวังกลุ่มกลาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ



(นายนิฐิคุณ เขียวอยู่)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามสะแกแสง

